

# งานฉลองวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553

## การเสวนา ในหัวข้อ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม”

วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553



สหกรณ์ที่มีคุณค่า ผู้แทนสหกรณ์เข้ารับรางวัล

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553



ผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า ปี 2553

โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวเปิดงานเหมือนเช่นเคย ในปีนี้มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า 3 ท่าน ได้แก่ คุณผ่องศรี สิมะวัฒนา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด คุณพิมพ์พัทธ์ มหาจันทร์ กรรมการผู้จัดการสหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด และคุณเกียงเฮง แซ่ตั้ง อดีตประธานกรรมการผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน จำกัด โดยทั้งสามท่านได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการสหกรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดของคณะกรรมการสหกรณ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์



ถ่ายภาพร่วมกันผู้นำสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2553

ในส่วนของสหกรณ์ที่มีคุณค่ามีสหกรณ์ที่ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณคือ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด



ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ในภาคเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” มี รศ.ดร.สาโรช อังศุมาลิน ประธานกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ มี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณอนันต์ ภูสิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญสถาบันคลังสมองของชาติ คุณอำนาจ ปะดิเส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธ.ก.ส. คุณฉลวาลย์ คำภา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และคุณสุชาดา ยুবบูรณ์ ประธานกรรมการ โรงแรมโรสการ์เด็นริเวอร์ไซด์ ร่วมเสวนา



บรรดาแขกบนเวทีเสวนา